
 

  



  



 

  



 

กยท.ยืนยันประมูลยางทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หาผู้ซื้อราคาสูงสุด 

 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด 

 จากประเด็นกระแสข่าวการเปิดประมูลยางในสต๊อกโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา กยท. 
ยืนยัน เป็นการประมูลยางในรูปแบบจัดประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงที่สุด ไม่มี
การดั๊มราคาอย่างแน่นอน และจะทยอยระบายขายยาง โดยค านึงถึงกลไกตลาดเป็นหลัก เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางของประเทศ 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. จะเปิดประมูลขาย
ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และยางอ่ืนๆ ซึ่งเป็นยางที่รับซื้อจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
จ านวนประมาณ 3.1 แสนตัน จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กัน
ชนฯ เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการเปิดประมูลแต่ละครั้ง จะใช้กระบวนการจัดประมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือหาผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงที่สุด จะมีการประกาศราคาขั้นต่ าสุดอย่างชัดเจนด้วยการอ้างอิงราคา
ส านักงานตลาดกลางยางพารา ณ วันก่อนที่จะประมูล 1 วัน ในส่วนคุณภาพยาง จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
สถาบันวิจัยยางก าหนด ซึ่งผู้ประมูลจะต้องซื้อเหมายกโกดังที่เปิดการประมูล หากพบว่า มียางที่เสื่อมคุณภาพ
ปะปน ก็จะลดหลั่นราคาตามหลักเกณฑ์ต่อไป ฉะนั้น การเปิดประมูลครั้งนี้ มีขั้นตอนกระบวนการอย่างเป็น
ธรรม ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคมนี้ เป็นต้น
ไป ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โดยรอบแรกจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียน
ได้ทดสอบระบบ และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นี้ ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ 
อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 



 กยท.จะค านึงถึงความเหมาะสมของห้วงเวลา ปริมาณยางในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กลไกตลาดน้อยท่ีสุด แต่จ าเป็นต้องด าเนินการในช่วงเวลานี้ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและสอดรับต่อแนวโน้มราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในปี 2560 ซึ่งการตัดสินใจระบายครั้งนี้ 
จะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว เพื่อไม่ให้สต๊อกยางเหล่านี้เป็นตัวถ่วงในการปรับราคายางในอนาคตอีก
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กยท.ประมูลยาง3.1แสนตัน! 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

 

 กยท.เตรียมเปิดประมูลขายยางฯ กว่า 3 แสนตัน ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนกับการยางฯได้ 
พร้อมยืนยันการเปิดประมูล จัดประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือหาผู้ซ้ือที่ให้ราคาสูงสุด ย้ าไม่มีการด๊ัมราคา และจะ
ระบายขายโดยค านึงถึงกลไกตลาดเป็นหลัก เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางของประเทศ 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.จะเปิดประมูลขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยาง
แท่ง STR 20 และยางอ่ืนๆ ซึ่งเป็นยางท่ีรับซื้อจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกรจ านวนประมาณ 3.1 แสนตัน จากโครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการเปิดประมูลแต่
ละครั้ง จะใช้กระบวนการจัดประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาผู้ซื้อท่ีให้ราคาสูงที่สุด จะมีการประกาศราคาขั้นต่ าสุด
อย่างชัดเจนด้วยการอ้างอิงราคาส านักงานตลาดกลางยางพารา ณ วันก่อนท่ีจะประมูล 1 วัน 

 ในส่วนคุณภาพยาง จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยยางก าหนด ซึ่งผู้ประมูลจะต้องซื้อเหมายกโกดังท่ีเปิดการ

ประมูล หากพบว่ามียางท่ีเสื่อมคุณภาพปะปน ก็จะลดหลั่นราคาตามหลักเกณฑ์ต่อไป ฉะนั้น การเปิดประมูลครั้งนี้ มีขั้นตอน

กระบวนการอย่างเป็นธรรม ผู้สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันท่ี 

19 ธันวาคม เป็นต้นไป ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ และจะเปิดประมูลในวันท่ี 22 

ธันวาคม 2559 นี้ ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ ่

 ดร.ธีธัช กล่าวเพ่ิมเติมว่า  กยท.จะค านึงถึงความเหมาะสมของห้วงเวลา ปริมาณยางในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดผล

กระทบต่อกลไกตลาดน้อยที่สุด แต่จ าเป็นต้องด าเนินการในช่วงเวลานี้ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายและ

สอดรับต่อแนวโน้มราคายางท่ีปรับตัวสูงข้ึนต่อไปในปี 2560 ซึ่งการตัดสินใจระบายครั้งนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว เพ่ือ

ไม่ให้สต๊อกยางเหล่านี้เป็นตัวถ่วงในการปรับราคายางในอนาคตอีกต่อไป 

 



 

ลมหนาวเอื้อสวนยางบึงกาฬ ให้น้ ามาก ชาวสวนท ารายได้รับราคาปรับขึ้น 

 

 

 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดบึงกาฬสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ 16 องศา 

ประกอบกับมีหมอกในตอนเช้าสภาพอากาศเช่นนี้ท าให้ต้นยางพาราผลิตน้ ายางได้มากเป็นผลดีต่อเกษตรกร

ชาวสวนยางมีรายได้เพ่ิมข้ึนประกอบกับราคายางท่ีก าลังปรับตัวขึ้น โดยบึงกาฬขึ้นชื้อว่าเป็นอันดับหนึ่งของ

ภาคอีสานที่มีพ้ืนที่กรีดยางท้ังที่กรีดได้และพ้ืนที่ปลูกใหม่เกือบล้านไร่ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกปีที่จังหวัดบึง

กาฬอากาศหนาวเย็นประกอบกับในตอนเช้าจะมีหมอกลงสภาพอากาศเช่นนี้ต้นยางจะชอบและมีความ

สมบูรณ์ต้นยางให้น้ ายางมาก โดยเกษตรกรกรีด 3-4 มีดก็ได้น้ ายางเต็มถ้วยยางทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับอายุและขนาด

ของต้นยางด้วย อย่างไรก็ตามกว่า 80 %ของเกษตรกรชาวสวนยางนิยมขายเป็นยางก้อนถ้วยหรือชาวบ้าน

เรียกว่าขี้ยางมากกว่าการขายยางแผ่น 

 รายงานระบุเพ่ิมเติมว่า ราคายางพาราได้เพ่ิมสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ล่าสุด

การประมูลซื้อขายเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 จากกลุ่ม กยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง 

จ.บึงกาฬ ราคา 32 – 35.00 บาท/กก.(ยางเปียกค้างคืน) คาดว่าปัจจัยหลักมาจากภาวะฝนตกหนักและน้ า

ท่วมในภาคใต้ ท าให้ชาวสวนไม่สามารถออกกรีดยางได้ประกอบกับผลผลิตลดน้อยลง ทั้งที่เป็นช่วงราคาดี 

เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ซึ่งคาดการณ์ว่า ราคายางพาราจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  

 

 

 

 

 

http://www.matichon.co.th/news/398045


 

 วันท่ี  20  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบาย
รัฐบาล 

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 
ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิต
น้อย ปลูกแทนด้วยพืชส าคัญทางเศรษฐกิจ 

 
กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--การยางแหง่ประเทศไทย 

โดยปรบัเปลีย่นชนดิพชืใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที ่ต ัง้เป้าสง่เสรมิปลกูแทนดว้ยยางพารา 3 แสนไร/่ปี และพชื

ชนดิอืน่อกี 1 แสนไร/่ปี 

 ดร. ธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย กลา่ววา่ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ได ้

ด าเนนิการตามภารกจิการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทน ตามพระราชบญัญัตกิารยางแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 ดว้ยการปลกูแทนดว้ยยางพันธุด์ ีหรอืไมย้นืตน้ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ กอปรกบัทางรัฐบาลไดม้ี

นโยบายโครงการควบคมุปรมิาณการผลติ เพือ่ลดพืน้ทีก่ารปลกูยาง สรา้งสมดลุและปรมิาณยางพารา

ภายในประเทศ เพือ่รักษาเสถยีรภาพราคายางใหอ้ยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ กยท. จงึเดนิหนา้สง่เสรมิใหเ้กษตรกร

ชาวสวนยางทีป่ลกูยางแตไ่ดรั้บผลผลตินอ้ย ตดิตอ่รับสทิธิข์อทนุในการปลกูแทนได ้และทีส่ าคญั กยท. จะเร่งให ้

ความรูแ้กเ่กษตรกรในการเลอืกปลกูพชืใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที ่โดยเกษตรกรสามารถเลอืกปลกูแทนดว้ยยางพันธุด์ ี

หรอืไมย้นืตน้ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีข่องตนเอง ซึง่จะมพีนักงานของ กยท. ใหข้อ้มลูแก่

เกษตรกรในแตล่ะพืน้ทีอ่ยา่งใกลช้ดิ หรอืเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับค าปรกึษาและขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

กยท. ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

 ดา้น นายกฤษดา สงัขส์งิห ์ผูอ้ านวยการฝ่ายสง่เสรมิและพฒันาการผลติ การยางแหง่ประเทศ

ไทย กลา่ววา่ การสง่เสรมิและสนับสนุนการปลกูแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทนุไดห้ลายรูปแบบตาม

ความเหมาะสมของพืน้ทีท่ีเ่กษตรกรมอียู ่เชน่ ตน้ยางพาราทีป่ลกูมคีวามทรุดโทรมเสยีหาย หรอืใหผ้ลผลตินอ้ย แม ้

สวนยางจะไดรั้บการดแูลอยา่งดแีลว้ แตย่ังคงใหผ้ลผลตินอ้ยอยู ่และตน้ยางมอีายเุกนิ 15 ปี เปิดกรดีแลว้ไมต่ า่กวา่ 

5 ปี หรอืเกษตรกรทีเ่ป็นผูรั้บการปลกูแทนอยูแ่ลว้ตอ้งการเปลีย่นมาปลกูไมย้นืตน้หรอืพชืทีม่คีวามส าคญัทาง

เศรษฐกจิอืน่ๆ ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีข่องตนแทนยางพารา สามารถตดิตอ่ขอรับสทิธิห์รอืขอค าปรกึษาไดท้ี ่กยท. 

จังหวดัหรอืสาขาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องเกษตรกรเพือ่ขอรับการสง่เสรมิปลกูแทนได ้ในอตัราไร่ละไมเ่กนิ 16,000 บาท 

ตอ่ไร่ 



 วันท่ี  15  ธ.ค.  59 

หัวข้อข่าว  กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา 

ITRC ครั้งท่ี 28 

 

กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 
กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย 

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ย้ า เพื่อให้เกิดพัฒนา
ยางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อม
กันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  เผยว่า รัฐบาลไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาหลีระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 และมีการจัดตั้งสภา
ไตรภาคียางพารา ( International Tripartite Rubber Council – ITRC) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง ITRC ก าหนดให้มีการประชุม
เป็นประจ าในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุม
ของแต่ละประเทศโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย 

 ส าหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ซ่ึงเดิม
ก าหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แต่
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ติดภารกิจในการร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการด่วน
กับผู้น าของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 
ออกไป ซึ่งการด าเนินการพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง
จ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 



 

วันท่ี  15  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา 
ITRC คร้ังท่ี 28 

 
 
กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 
15 ธ.ค. 2559 
กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย 
 
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ย้ า เพื่อให้เกิด
พัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุม
โดยพร้อมกันของท้ังสามประเทศในโอกาสต่อไป 
 
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า รัฐบาลไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาหลีระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 และมีการจัดตั้งสภา
ไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง ITRC ก าหนดให้มีการประชุม
เป็นประจ าในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุม
ของแต่ละประเทศโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย  
 
 ส าหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ซ่ึงเดิม
ก าหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แต่
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ติดภารกิจในการร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการด่วน
กับผู้น าของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 
ออกไป ซึ่งการด าเนินการพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง
จ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป  

 

 

 



 วันท่ี  16  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  กยท. แนะเกษตรกรชาวสวนยางดูแลสวนยาง
อย่างใกล้ชิด 

กยท. แนะเกษตรกรชาวสวนยางดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด ระวังอากาศแปรปรวน 

 

กยท. ชี้แนะเกษตรกรชาวสวนยางดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีอากาศแปรปรวน เย็นในช่วงเช้าสลับแดดแรง

ในช่วงบ่าย โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คลุมหน้าดินเพ่ือเก็บรักษาความชุ่ม

ชื้น พร้อมเร่งท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟไหม้สวนยาง ย้ า ต้นยางเล็กที่อายุไม่เกิน 3 ปี ควรดูแลเป็นพิเศษ 

 

 ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า 

ในช่วงเดือนธันวาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง ตอนเช้ามีอากาศค่อนข้างเย็น และ

ช่วงสายจะมีอากาศร้อน แสงแดดแรง เป็นสาเหตุท าให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา หรือสวนยางพาราได ้ 

 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ปลูกยางแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยาง

ควรดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การคลุมโคนต้นยางด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ซังข้าวโพด เป็นต้น จัดวางให้มีระยะห่างจากต้นยางประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อช่วย

รักษาความช้ืนในดินอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง รวมทั้ง การป้องกันไฟไหม้

สวนยาง ด้วยการก าจัดวัชพืชระหว่างแถวยาง ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง อาจมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สวนยางค่อนข้างสูง จึงควร

ท าแนวกันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันไฟท่ีลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงที่อยู่ติดกับสวน สามารถท าได้โดยการไถ หรือขุดถาก

วัชพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่ ากว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง ในกรณีสวนยางขนาดใหญ่ควรท าแนวกันไฟ 

ทุกๆ 100 เมตร ภายในสวนระหว่างแถวยาง และก าจัดวัชพืชในบริเวณแถวยางออกให้หมดข้างละ 1 เมตร เพื่อป้องกันไฟไหม้

ที่จะเกิดภายในสวนยาง 

 ดร.กฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หรือต้นยางเล็กอายุระหว่าง 1-3 ปี เกษตรกรควรดูแล

เป็นพิเศษ เนื่องจากในต้นยางอ่อนที่ได้รับแดดแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้

เสียหาย และเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แนะน าให้เกษตรกรใช้ปูนขาวผสมน้ าอัตรา 1:2 ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วทาล าต้น เพื่อป้องกัน

ความร้อนจากแสงแดด ป้องกันต้นยางสูญเสียน้ า และที่ส าคัญ ป้องกันโรคและแมลงที่อาจเข้าท าลายได้ในเวลาต่อมา และใน

กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หากต้นยางถูกไฟไหม้แล้ว ถ้าเปลือกต้นยางบริเวณที่ถูกไฟไหม้แสดงอาการแตกออกมา ให้ใช้

มีดคมๆ ปาดเอาส่วนท่ีเสียหายออก แล้วทายาป้องกันเช้ือรา และสารเคมีรักษาเนื้อไม้ทาซ้ าอีกครั้ง จะท าให้รอยแผลหายสนิท

ได้เร็วขึ้น หากต้นยางในสวนได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกิน 40% ของทั้งสวน ควรท าการ

ปลูกใหม่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยท่ีสะดวก 



 

วันท่ี  19  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  'ผู้ว่าการยาง'ยันไม่เทขายล้างสต๊อก 
ย้ า!เดินหน้าตามภารกิจรัฐบาล   
 

 

'ผู้ว่าการยาง'ยันไม่เทขายล้างสต๊อก ย้ า!เดินหน้าตามภารกิจรัฐบาล   

            19 ธ.ค.59 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการเปิดประมูลยางในสต๊อก
โครงการตามนโยบายรัฐบาล ว่า กยท.ยืนยันเป็นการประมูลยางในรูปแบบจัดประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาผู้ซื้อท่ี
ให้ราคาสูงที่สุด โดยไม่มีการดั้มราคาอย่างแน่นอน และจะทยอยระบายขายยาง โดยค านึงถึงกลไกตลาดเป็นหลัก เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางของประเทศ 
 
 ทั้งนี้ จะเปิดประมูลขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และยางอ่ืนๆ ซึ่งเป็นยางท่ีรับซื้อจากเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร จ านวนประมาณ 3.1 แสนตัน จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ และโครงการสร้างมูลภัณฑ์
กันชนฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการเปิดประมูลแต่ละครั้ง จะใช้กระบวนการจัดประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อหาผู้ซื้อท่ีให้ราคาสูงที่สุด จะมีการประกาศราคาขั้นต่ าสุดอย่างชัดเจนด้วยการอ้างอิงราคาส านักงานตลาดกลางยางพารา   
ณ     วันก่อนที่จะประมูล 1 วัน ในส่วนคุณภาพยาง จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยยางก าหนด ซึ่งผู้ประมูลจะต้อง
ซื้อเหมายกโกดังท่ีเปิดการประมูล หากพบว่า มียางที่เสื่อมคุณภาพปะปน ก็จะลดหลั่นราคาตามหลักเกณฑ์ต่อไป 
 
 ฉะนั้น การเปิดประมูลครั้งนี้ มีขั้นตอนกระบวนการอย่างเป็นธรรม ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนกับการยาง
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ี 19 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป ท่ีการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กทม.โดยรอบแรก
จะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนได้ทดสอบระบบ และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในวันท่ี 22 ธ.ค.59 ที่ห้องสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 การ
ยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 
 
 "ผมจะค านึงถึงความเหมาะสมของห้วงเวลา ปริมาณยางในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อกลไกตลาดน้อยที่สุด 
แต่จ าเป็นต้องด าเนินการในช่วงเวลานี้ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายและสอดรับต่อแนวโน้มราคายางท่ี
ปรับตัวสูงข้ึนต่อไปในปี 60 ซึ่งการตัดสินใจระบายครั้งนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว เพ่ือไม่ให้สต๊อกยางเหล่านี้เป็นตัวถ่วง
ในการปรับราคายางในอนาคตอีกต่อไป" ดร.ธีธัช กล่าวในท่ีสุด 

  

  
 
  

ที่มา  นสพ.  แนวหน้า 
  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


